

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ. – มรภ.อุบลราชธานี)

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษกร อาคารสุนทโรทก ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โดย ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ บรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ. – มรภ.อุบลราชธานี และได้ให้แนวทางว่า อพ.สธ. อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เชิญชวน อบต./เทศบาลตำบล ที่อยู่รอบๆ มหาวิทยาลัยเข้ามาทำงานสนองพระราชดำริ และสามารถสมัครเข้ามาทำงานสนองพระราชดำริกับ อพ.สธ. ได้โดยตรง เพื่อเข้ามาช่วยทำงานในเรื่องการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น และนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของตำบล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการทำงาน โดยมีกำลังที่สำคัญของชุมชนคือ เยาวชนและโรงเรียน และให้แนวทางการดำเนินงานกับ อบต./เทศบาลตำบล ให้ค้นหาต้นทุนทางทรัพยากร เลือกร้อยจากต้นไม้ ๑ ต้น แล้วนำมาศึกษารอบด้าน และยกตัวอย่าง อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภายใต้การดูแลของ มทร.ศรีวิชัย ที่เริ่มต้นจากร้อยต้นไม้อีก ๑ ต้น คือ ตาลโตนด เพื่อให้เห็นแนวทางและภาพรวมของการทำงานสนองพระราชดำริ ทั้งนี้ อพ.สธ. สนับสนุนให้มี “การขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น” ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อบันทึกความเป็นเจ้าของและสิทธิในการแบ่งปันผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้แนะนำให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทำ banner อพ.สธ. – มรภ.อุบลราชธานีลงในเว็บไซต์ เพื่อสามารถติดตามการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ได้

ทั้งนี้ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประมวลภาพกิจกรรม



ผศ.ประชุม ผงผ่าน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี



ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์
เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ.
และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ

